

Số: /TB – UBND

Cẩm Lương, ngày tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO
Kết quả giải quyết đơn thư của công dân

Kính gửi: - Trưởng thôn Hòa Thuận, xã Cẩm Lương
- Ông: Nguyễn Đình Tuyên, Công dân thôn Hòa Thuận, xã Cẩm Lương

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBND cấp xã được quy định trong Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011; Luật Tố cáo ngày 12/6/2018 ; Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ nội dung đơn trình báo của ông Nguyễn Đình Tuyên công dân thôn Hòa Thuận, xã Cẩm Lương; Căn cứ các quy định của pháp luật; Căn cứ kết quả buổi làm việc ngày 14 tháng 06 năm 2023 của UBND xã Cẩm Lương.

UBND xã Cẩm Lương thông báo kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Nguyễn Đình Tuyên, công dân thôn Hòa Thuận, xã Cẩm Lương như sau:

Ngày 18 tháng 05 năm 2023, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Lương nhận được Đơn đề nghị của ông Nguyễn Đình Tuyên về việc: Đất sản xuất nông nghiệp sau khi dồn điền đổi thửa của Thôn Lương Thuận trước đây nay là Thôn Hòa Thuận. Trong đơn ông Tuyên có nêu sau khi dồn điền đổi thửa năm 2014 hộ nhà ông thiếu mất 400 mét vuông đất so với bản đồ địa chính năm 2008, đề nghị các cấp có thẩm quyền giải quyết.

Sau khi nhận được đơn trình báo của ông. UBND xã Cẩm Lương đã họp bàn biện pháp giải quyết, giao Đồng chí Bùi Trung Kiên, phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp chỉ đạo giải quyết nội dung đơn của ông Nguyễn Đình Tuyên.

Ngày 14 tháng 06 năm 2023, UBND xã Cẩm Lương đã mời ông Nguyễn Đình Tuyên và Ban thôn Hòa Thuận đến tại phòng họp công sở xã Cẩm Lương để làm việc.

Tại buổi làm việc này, sau khi đồng chí Bùi Trung Kiên, phó Chủ tịch UBND xã trình bày nội dung buổi làm việc, các ý kiến đóng góp, thảo luận của các thành viên tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đình Tuyên đã được nghe giải thích và được so sánh giữa bản đồ địa chính năm 2008 và sổ đỏ của hộ ông và số liệu thực tế ông đã nhận ruộng sản xuất, canh tác nhưng ông Tuyên vẫn chưa đi đến thống nhất tại buổi làm việc. Đồng chí Bùi Trung Kiên kết luận như sau:

1. Công tác dồn điền đổi thửa của thôn Lương Thuận trước đây nay là thôn Hòa Thuận là đúng chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước sự chỉ đạo của chính quyền cơ sở, được đông đảo người dân trong thôn đồng tình ủng hộ và thống nhất cao với phương án dồn điền đổi thửa của Ban thôn đưa ra,

đồng thời nhân dân nhất trí chia theo sổ đỏ, trong quá trình đo đạc lại đất để chia lại cho các hộ dân theo phương án dồn điền đổi thửa, đã được chính quyền địa phương và nhân dân giám sát chặt chẽ, công tác cắm mốc và chia lại đất cho các hộ dân được công khai và có sự giám sát trực tiếp của nhân dân, được toàn dân nhất trí nhận ruộng và sản xuất canh tác ổn định từ đó tới nay.

2. Việc ông Nguyễn Đình Tuyên có đơn đề nghị kiểm tra lại đất sản xuất nông nghiệp thôn Lương Thuận trước đây nay là thôn Hòa Thuận ông cho rằng sau khi dồn điền đổi thửa hộ nhà ông thiếu đi 400 mét vuông đất là không có cơ sở, vì so với sổ trích lục đất nhà ông được cấp trước đây thì đã trùng khớp với diện tích đất hộ nhà ông đã được nhận sau khi dồn điền đổi thửa, so sánh với bản đồ địa chính năm 2008 thì diện tích có chênh lệch, nhưng diện tích không đáng kể chỉ mấy chục mét vuông, số diện tích này đã được ông nhất trí hiến ra để làm đường nội đồng để phục vụ nhu cầu đi lại sản xuất, vận chuyển lương thực khi thu hoạch, như vậy việc ông cho rằng hộ nhà ông thiếu 400 mét vuông đất là không có cơ sở và ông cũng không có hồ sơ, tài liệu ghi để chứng minh.

3. Đề nghị ông Tuyên và gia đình yên tâm sản xuất canh tác trên các thửa ruộng đã được chia cho hộ gia đình ông sau khi dồn điền đổi thửa. Hiện nay UBND xã đăng ký, đề nghị huyện và cơ quan cấp trên đo đạc để cấp sổ quyền sử dụng đất cho các hộ dân trên địa bàn xã sau khi dồn điền đổi thửa đã triển khai xong, như vậy trong thời gian tới các hộ sẽ được nhận sổ đỏ theo các thửa ruộng đã được chia hiện nay. Tại buổi làm việc các bên đã nhất trí cao với các nội dung ở trên và không có ý kiến nào khác.

Trên đây là thông báo về kết quả giải quyết đơn thư của ông Nguyễn Đình Tuyên, công dân thôn Hòa Thuận, xã Cẩm Lương./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TTr ĐU, HĐND xã(/bc);
- Lưu VT, TP.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Trung Kiên